

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ QUY KỲ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Quy Kỳ, ngày tháng 12 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024**

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật (THTK, CLP);

Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Quyết định số 6388/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Định Hóa về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 huyện Định Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND xã khóa XXIV, kỳ họp thứ 06 về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND xã khóa XXIV kỳ họp thứ 06 về phân bổ Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023 xã Quy Kỳ;

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND huyện Định Hóa về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí huyện Định Hóa năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND xã Quy Kỳ về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2023;

Ủy ban nhân dân xã Quy Kỳ báo cáo tình hình thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, cụ thể như sau:

#### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

##### **1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí**

Năm 2023, UBND xã tiếp tục chỉ đạo tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013; Nghị định số

84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư số 188/2014/TT-BTC, ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP; Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND huyện Định Hóa về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí huyện Định Hóa năm 2023; Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND xã Quy Kỳ về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2023.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tổ chức, thực hiện bằng nhiều hình thức như: Thông qua các hội nghị giao ban chính quyền, sinh hoạt công đoàn, ... thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

## **2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP)**

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện các quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bám sát Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP; Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn sử dụng ngân sách thực hiện nghiêm túc, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, trụ sở làm việc,...; ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 về giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

## **II. KẾT QUẢ THTK, CLP NĂM 2023**

### **1. Kết quả THTK, CLP cụ thể trong các lĩnh vực**

#### *a) THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ*

Ngay từ đầu năm UBND xã xây dựng và ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; nhằm nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2015/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ tại cơ quan.

#### *b) Thực hành tiết kiệm, CLP trong quản lý, sử dụng NSNN*

Căn cứ Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND xã khóa XXIV, kỳ họp thứ 06 về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã

hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND xã khóa XXIV kỳ họp thứ 06 về phân bổ Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023 xã Quy Kỳ, UBND xã hướng dẫn các ban ngành, đoàn thể thực hiện chi tiết kiệm ngay từ đầu năm đối với số kinh phí được phân bổ.

Công tác thực hiện THPT, CLP trong chi thường xuyên được thực hiện qua các biện pháp như: Hạn chế các cuộc họp không cần thiết, thực hiện hội nghị lồng ghép các nội dung công việc cần xử lý, giúp giảm thiểu tối đa việc sử dụng Ngân sách Nhà nước để tổ chức các khoản chi hội nghị, chi tiếp khách, trang trí khánh tiết, văn phòng phẩm, xăng xe, điện nước, ....

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân xã ưu tiên đảm bảo kinh phí thực hiện các chế độ chính sách giáo dục, đồng thời chú trọng việc xây dựng, sửa chữa trường lớp học, mua sắm các trang thiết bị phục vụ học tập và giảng dạy.

*c) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm trang thiết bị làm việc của cơ quan*

Kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc của cơ quan. Tận dụng khai thác thực hiện hiệu quả trang thiết bị làm việc hiện có. Thực hiện việc mua sắm theo kế hoạch, danh mục được phê duyệt, không để xảy ra lãng phí tài sản công; mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được giao thực hiện theo đúng Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

Đối với tài sản nằm trong danh mục mua sắm tập trung được UBND xã đăng ký thực hiện nhu cầu mua sắm theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ của Nhà nước; thực hiện chế độ công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định.

*d) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng; quản lý sử dụng trụ sở làm việc*

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định Luật đầu tư công, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, chỉ bố trí vốn cho các dự án, công trình đủ điều kiện thực hiện kế hoạch. Việc phân bổ vốn đầu tư công tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức, phân bổ vốn đầu tư công; thứ tự ưu tiên theo Luật đầu tư công và quy định của các cấp có thẩm quyền. Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, chỉ chấp thuận chủ trương đầu tư có hiệu quả và đảm bảo nguồn lực để triển khai thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đảm bảo tiêu chuẩn, kỹ thuật hiệu quả dự án của đầu tư công, công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được thực hiện theo đúng quy định.

Công tác quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước được thực hiện nghiêm túc đúng quy định, đất đai, trụ sở làm việc sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo sử dụng tiết kiệm.

*e) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên*

Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn. Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch chăm sóc và bảo vệ rừng trồng hiện có. Trên kế hoạch huyện giao UBND xã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu trồng rừng cho các xóm sử dụng ổn định, lâu dài. Giao đất, cho thuê đất đúng mục đích nhằm thực hiện tiết kiệm về tài nguyên, hạn chế lãng phí trong sử dụng đất đai. Kịp thời ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi sử dụng lãng phí nguồn tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

*f) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước*

Các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng Luật lao động, Luật cán bộ, công chức về sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức thực hiện chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc của cơ quan, đơn vị, đảm bảo chất lượng công việc không vi phạm các quy định của Nhà nước.

*g) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân*

Thực hiện nghiêm Chi thị số 27/CT-TW của Bộ chính trị, Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh, THTK trong việc cưới, việc tang, lễ hội được địa phương xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

## **2. Hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí**

Năm 2023 qua theo dõi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm về THTK, CLP.

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm**

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình THTK, CLP được cấp Ủy Đảng, Chính quyền và các đơn vị quan tâm triển khai, thực hiện kịp thời, nghiêm túc; bám sát Chương trình hành động của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của cấp trên nên đã mang lại những kết quả tích cực; nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động góp phần thực hiện tiết kiệm tiền và tài sản của Nhà nước.

## **2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân**

Công tác tuyên truyền chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục và chưa rộng khắp địa bàn xã.

*Nguyên nhân:* Do địa bàn xã rộng, hệ thống cùm loa phát thanh của xã không phủ sóng được hết; không có kinh phí để tổ chức tuyên truyền riêng, mà chỉ tuyên truyền lồng ghép với các hội nghị khác.

## **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024**

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật THPT, CLP trong toàn Đảng, toàn dân; tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” đặc biệt là học Bác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện THPT, CLP. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong sử dụng Ngân sách Nhà nước.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả THPT, CLP nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian.

4. Tiếp tục thực hiện công tác công khai, minh bạch trong các hoạt động như:

Chỉ đạo thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng và điều hành ngân sách nhà nước, các quỹ công chuyên dùng hàng năm được UBND xã giao theo đúng Luật Ngân sách; công tác thu, chi ngân sách được thực hiện đúng theo quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi thường xuyên cũng như đột xuất trên địa bàn xã, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thực hiện tốt công tác công khai dự toán thu, chi ngân sách và giao dự toán thu, chi ngân sách cho từng ban ngành, từng tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Tổ chức quản lý, thực hiện tốt kinh phí chi thường xuyên của đơn vị trên cơ sở mức khoán của UBND huyện giao hàng năm và HĐND xã phê duyệt nhằm thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện việc quản lý, mua sắm tài sản công theo đúng quy định. Các ban ngành, đoàn thể xã có trách nhiệm quản lý tài sản chung của đơn vị và gắn trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức. Chỉ mua sắm tài sản, thiết bị khi thấy thật sự cần thiết hoặc phục vụ cho nghiệp vụ chuyên môn.

5. Thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ trong công tác xây dựng cơ bản, nâng cao vai trò hoạt động của Ban giám sát cộng đồng tại địa phương. Hạn chế tối đa, kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh bổ sung các hạng mục, phát sinh khối lượng để đảm bảo tiến độ trong quá trình thực hiện các dự án. Kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án chậm tiến độ hoặc vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Các dự án

đầu tư mới là những dự án cần thiết và phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND xã Quy Kỳ./.

***Nơi nhận:***

- TT Đảng ủy;
- TT HĐND & UBND;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Đại ĐB HĐND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Lưu: VP./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Luân Đức Quỳnh**